



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๐๓๗

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ซีแจ่งข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ซีแจ่งข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

ศิริศิริ

(นางสรวิภาญจน์ สุวรรณิษฐ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กททช. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๓๘ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

## กททช. ชี้แจง

- ❖ ประสานหน่วยงานสาธารณสุขปโภคปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย-พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาล้างมือล้างมือ
- ❖ เร่งรัดผู้รับจ้างก่อสร้างเชื่อมกริมคลองแสนแสบ ช.สุขุมวิท ๓๙-สะพานโศภน ให้แล้วเสร็จภายใน มิ.ค.นี้
- ❖ ติดตามเจ้าของพื้นที่ล้อมรั้วที่รกร้าง แก้ปัญหาลักลอบทิ้งขยะ
- ❖ ดำเนินการทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ - กำจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะตามรอบเวลาที่กำหนด

❖ ประสานหน่วยงานสาธารณสุขปโภคปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย - พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาล้างมือล้างมือ  
นายไพฑูริย์ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กททช. กล่าวกรณีสื่อออนไลน์ตั้งข้อสังเกตถึงการก่อสร้าง  
บนทางเท้า ทำให้ทางเท้าชำรุด รวมถึงปัญหาล้างมือล้างมือล้างมือ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบและซ่อมแซมทางเท้า  
รวมถึงประสานหน่วยงานสาธารณสุขปโภควางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนว่า สำนักการโยธาได้ตรวจสอบ  
การก่อสร้างในพื้นที่เขตทางสาธารณะ ทั้งผิวจราจรและทางเท้า พบว่าส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างระบบสาธารณสุขปโภคต่าง ๆ  
ได้แก่ ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ระบบประปาของการประปานครหลวง และระบบสื่อสารของบริษัท โทรคมนาคม  
แห่งชาติ จำกัด ซึ่งกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่พิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานสาธารณสุขปโภคดังกล่าว สามารถเข้าดำเนินการ  
โครงการก่อสร้างได้โดยมีเงื่อนไขและมาตรการที่ใช้ในการควบคุมหน่วยงานสาธารณสุขปโภคให้ปฏิบัติตามคู่มือก่อสร้าง  
งานสาธารณสุขปโภคของกรุงเทพมหานคร หากหน่วยงานสาธารณสุขปโภคที่ได้รับอนุญาตไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขและมาตรการ  
ที่กำหนดไว้ กรุงเทพมหานครจะระงับการก่อสร้างโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการความปลอดภัย  
ขณะก่อสร้าง โดยประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการให้ติดตั้งป้าย รวมถึงสัญญาณป้องกันอันตรายให้ประชาชนมองเห็น  
ได้อย่างชัดเจน โดยติดตั้งในระยะก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างในทุก ๆ โครงการ อีกทั้งมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในถนนสายต่าง ๆ  
เพื่อจัดระเบียบหน่วยงานสาธารณสุขปโภค ตลอดจนปรับปรุงทางเท้าให้ประชาชนใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  
นอกจากนี้ สำนักการโยธายังมีศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน ๖ ศูนย์ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อดูแลซ่อมแซมถนน  
และทางเท้า ซึ่งแต่ละศูนย์ฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนการซ่อมแซมถนนและทางเท้าเป็นประจำทุกวัน  
ทั้งยังมีแผนดำเนินการตรวจสอบสภาพถนนและทางเท้าที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทุก ๑๕ วัน หากตรวจพบถนนและทางเท้าชำรุด  
จะเร่งซ่อมแซมทันที หรือหากได้รับแจ้งอุบัติเหตุและเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะจัดส่งเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ พร้อมเครื่องจักร  
เข้าดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยต่อการสัญจรของประชาชน

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนกรณีปัญหาล้างมือล้างมือล้างมือ สำนักการโยธาได้ประสาน  
การไฟฟ้านครหลวง รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุขปโภคต่าง ๆ ให้ตรวจสอบและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเสาไฟฟ้า  
หรือสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางและอาจเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรบนทางเท้า ขณะเดียวกันได้หารือร่วมกันในการรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง  
บนทางเท้า เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับ  
ผู้ใช้ทางเท้าและเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามให้กับเมือง

\*\*\*\*\*

❖ เร่งรัด ...

❖ **เร่งรัดผู้รับจ้างก่อสร้างเขื่อนริมคลองแสนแสบ ซ.สุขุมวิท ๓๙ - สะพานอโศก ให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค.นี้**

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวการก่อสร้างเขื่อนริมคลองแสนแสบ ซอยนานา เขตวัฒนา ที่ดำเนินการมากกว่า ๗ ปี แต่ขณะนี้ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากผู้รับเหมาโครงการทิ้งงาน ทำให้การก่อสร้างไม่คืบหน้าว่า สำนักการระบายน้ำได้จ้างเหมาดำเนินโครงการก่อสร้างทางเดินและทางรถจักรยานริมคลองแสนแสบ จากบริเวณซอยสุขุมวิท ๓๙ ถึงบริเวณสะพานอโศก โดยเริ่มสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๖๕ เนื่องจากงานก่อสร้างบางช่วงติดปัญหาอุปสรรคที่ทำให้โครงการล่าช้า เช่น สิ่งปลูกสร้างรुकล้ำ เสาและสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่าเทียบเรือ กีดขวางการก่อสร้าง จึงได้มีหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงได้รื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้าแล้วเสร็จเมื่อช่วงปลายปี ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างจึงสามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ โดยปัจจุบันงานเหลืองานก่อสร้างเขื่อน พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบฝั่งเขตห้วยขวาง ความยาวประมาณ ๙๐ เมตร และฝั่งเขตวัฒนา ประมาณ ๑๑๐ เมตร จะแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม สำนักการระบายน้ำ ได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการก่อสร้างงานในส่วนที่เหลือ หากผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างต่อได้ภายใน ๓๐ วัน หรือภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ สำนักการระบายน้ำ จะยกเลิกสัญญาจ้างฯ และเรียกค่าเสียหาย พร้อมค่าปรับตามสัญญาจ้างฯ และจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้าดำเนินการต่อทันที

\*\*\*\*\*

❖ **ติดตามเจ้าของพื้นที่ล้อมรั้วที่รกร้างแก้ปัญหาลักลอบทิ้งขยะ**

นายอาทิตย์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. กล่าวกรณีมีผู้ร้องเรียนบริเวณซอยเทศบาลสงเคราะห์ ๒ แยก ๑๒ เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีรั้วปิดกั้น ทำให้มีผู้ลักลอบทิ้งขยะ เศษกิ่งไม้ และเศษวัสดุก่อสร้างว่า สำนักงานเขตจตุจักร ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา และฝ่ายปกครอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าว ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเข้าจัดเก็บขยะ เศษวัสดุต่าง ๆ รวมทั้งตัดต้นไม้ที่รูกล้ำบนทางสาธารณะ ตลอดจนติดตามเจ้าของพื้นที่ เพื่อล้อมรั้วและดูแลรักษาพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ สำนักงานเขตจตุจักร ได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา เผื่อระวัง และกวดขันไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าวอีกต่อไป

\*\*\*\*\*

❖ **ล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ - กำชับเจ้าหน้าที่เก็บขยะตามรอบเวลาที่กำหนด**

นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก กทม. กล่าวกรณีมีประชาชนร้องเรียนบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ช่องนนทรี มีกองขยะบนทางเท้า รวมทั้งมีน้ำขยะไหลนองพื้นว่า สำนักงานเขตบางรักได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเก็บขยะและล้างทำความสะอาดพื้นที่ ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ผู้ค้าและผู้ประกอบการในบริเวณดังกล่าวให้ทิ้งขยะในถุง มัดปากถุงขยะทุกครั้ง และนำไปทิ้งยังจุดทิ้งขยะตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจัดเก็บขยะตามรอบเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่

\*\*\*\*\*

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร